

CHỈ THỊ**Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19**

Đến trước: **HỎA-TỐC**

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu và tại Việt Nam. Để kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng thực hiện nghiêm túc và vận động gia đình thực hiện nghiêm túc lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các chỉ đạo, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương, các địa phương về việc tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Kể từ 0h00 ngày 01/4/2020, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị hành chính thuộc Bộ Xây dựng sử dụng công nghệ thông tin thực hiện làm việc tại nhà, trừ các trường hợp làm các công việc liên quan đến xử lý, quản lý văn thư, tài liệu mật; vận hành điện, nước, trực cơ quan và một số trường hợp thực sự cần thiết theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị (*Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, báo cáo hàng ngày về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng*)

Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch phân công công tác cụ thể, sử dụng phương thức chỉ đạo điều hành phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, không được để gián đoạn; phân công lãnh đạo đơn vị trực và xử lý công việc tại cơ quan; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả xử lý công việc với đồng chí Thủ trưởng phụ trách.

Chỉ tổ chức các cuộc họp thật sự cần thiết và số người dự họp không quá 5 người, người dự họp cách nhau 2m.

3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị kê khai trung thực, chính xác việc đi khám, chữa bệnh, thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai kể từ ngày 12/3/2020 cũng như việc tiếp xúc với người dương tính với vi rút Covid-19, tiếp xúc với người tiếp xúc gần với người dương tính với Covid-19 ... (Thủ trưởng các đơn vị lập và gửi danh sách về Văn phòng Bộ trước 12h ngày 01/4/2020); thực hiện nghiêm túc việc kê khai y tế theo quy định và thực hiện các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

4. Giao Chánh văn phòng Bộ: lập và tổ chức thực hiện việc khử khuẩn tại cơ quan Bộ (1 tuần một lần); mua sắm vật tư, thiết bị phòng chống dịch cho các đơn vị trong cơ quan Bộ và bộ phận thường xuyên tiếp xúc với công dân, khách ra vào cơ quan.

5. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020. Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc Bộ phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. Đình chỉ công tác và xử lý kỷ luật theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Nơi nhận:

- Các Thủ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, P.TH (2b).

**BỘ TRƯỞNG**

Phạm Hồng Hà